
บันทึกรายงานการประชุม 
การประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู   

ครั้งที่  7/2562 
วันที่  11  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.          

ณ  ห้องประชุมเรืองยศ (ชั้น 2) ศูนย์ประชาคมต าบลชมพู  องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู  
********************** 

เปิดประชุม  เวลา  09.30 น. โดยนายบุญชนะ  คลองภูเขียว นายก อบต.ชมพู 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1) โครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ     
นายก อบต.     - ซึ่งในส่วนของ อบต.ชมพู ได้ขึ้นทะเบียนสวนหย่อมในโครงการของ

ส านักพระราชวังซึ่งการขึ้นทะเบียนสวนหย่อมนั้นก็จะมีข้อระเบียบต่างๆ ที่จะ
ตามมาอีกพอสมควร เนื่องจากว่าช่วงนี้ใกล้ถึงวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 จึง
มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในหลายๆ เรื่อง เช่น การท าความ
สะอาดซึ่งก็ได้ด าเนินการมา 2 วันแล้วแต่ยังไม่เสร็จ เนื่องจากว่าถ้าเราขึ้น
ทะเบียนเป็นสวนหย่อมแล้วเผื่อมีหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงในระดับ
จังหวัดออกมาดูพ้ืนที่และมาเห็นสภาพที่เรายังไม่ได้ด าเนินการอะไรเลยก็คงดูไม่ดี
แน่นอน ส าหรับสวนหย่อม/สวนสาธารณะในอนาคตตามเกณฑ์ที่เขาก าหนดมา
จะมีองค์ประกอบหลายส่วนซึ่งในตอนนี้สวนของเราเข้าเกณฑ์ประมาณ 90 
เปอร์เซ็นต์แต่ก็มีบางเกณฑ์ยังมีไม่ครบและเมื่อวานได้ประชุมคณะท างานที่
รับผิดชอบมีความเห็นหลายๆ เรื่องท้ังในระยะสั้นและระยะยาวส่วนกิจกรรมที่เรา
จะด าเนินการในช่วงนี้ ก็คือท าความสะอาดในเบื้องต้นก่อนและจะมีการะดมจิต
อาสา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จะรวมจิตอาสาของ 2 หมู่บ้านเป็นหลัก
และอาจจะมีหนองหญ้าปล้อง ปลวกง่ามมาช่วยกันซึ่งจะเป็นจิตอาสาระดับต าบล
มาร่วมกันพัฒนาคลองซ ารังใหญ่ ส าหรับในส่วนของสวนสาธารณะที่ เรา
รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วเราควรจะท าให้พร้อมก่อนพอถึงเวลาที่จะท ากิจกรรม
ในส่วนสาธารณะก็จะได้ช่วยในเรื่องของการท าความสะอาดรอบคลองซ ารังใหญ่ 
น่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 วัน แต่ถ้าเรายังไม่พัฒนาที่สวนของเราก็คงจะไม่เสร็จ 
ก่อนที่จะถึงวันงานก็ฝากในส่วนจัดซื้อธงที่จะมาประดับในส านักงานให้สั่งเผื่อที่
สวนด้วย ส่วนแผนระยะยาวก็คงต้องด าเนินการในเรื่องของการจัดท าถนนเรียบ
คลองเพ่ือเป็นสถานที่ในการออกก าลังกาย ทางเท้า ทางจักรยานเพราะว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องท า การที่เราจะท าถวายหรือการเทิดพระเกียรติ ให้สมพระเกียรติถือ
ว่าเป็นเรื่องที่จะท าได้ง่าย เพราะฉนั้นคงเป็นอีกงานหนึ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกัน
ในเรื่องของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
2) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายของสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก     

      - เนื่องจากว่าทางนายกได้รับการประสานวานจากสภาทนายความ
จังหวัดพิษณุโลกเป็นการส่วนตัว จะมาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในหัวข้อ
กฎหมายเบื้องต้นและต้องการผู้ที่ เข้าร่วมประชุม จ านวน 120 คน ส่วน
งบประมาณในการอบรม ค่าอาหาร ทางสภาทนายความจะเป็นผู้ด าเนินการส่วน
เป้าหมายได้ประสานกับทาง ผอ.รพสต. เรียบร้อยแล้วเป็นกลุ่ม อสม.ซึ่งทาง รพ
สต.ได้รับปากเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะอบรมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้
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ประสานขอใช้ห้องประชุมไว้ด้วย การประสานงานทางสภาทนายความจะให้ผู้ที่
รับผิดชอบโครงการเข้ามาประสานรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
3) การท าบุญตักบาตรสัญจรเนื่องในวันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา     

      - ตามที่เราได้เคยปฏิบัติกันมาตลอดที่ผ่าน ในส่วนของปีนี้อยากจะ
เปลี่ยนก าหนดการในเรื่องการท าบุญคือไล่มาจาก หมู่ 11 ปีนี้จะไปวัดร่มเกล้า
เพราะว่าปีที่แล้วไปที่ฐานแตก 2 ปีแล้ว และมาที่หมู่ 8 วัดเผ่าไทย  หมู่ 7 วัดรัก
ไทย หมู่ 9 วัดซ าต้อง หมู่ 2 วัดน้ าปาด หมู่ 5 วัดปลวกง่าม หมู่ 4 วัดซ ารัง หมู่ 
3 วัดชมภู หมู่ 6 วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ 13 วัดทุ่งไอ้ตาก  หมู่ 12 วัดเนินคล้อ 
แจ้งกองการศึกษาฯ ท าบันทึกแจ้งเวียนให้ทราบทุกกอง/ส่วน 
4) ขอเชิญร่วมงานศพ     

      - ได้รับแจ้งจาก น.ส.ฐิติยาง สิงห์สถิตย์ ว่าพ่อเสียชีวิต ขอเชิญทุกคน
ร่วมงานฟังพระสวดอภิธรรมเพื่อเป็นการให้ก าลังใจกับเพ่ือนร่วมงานของเรา วันนี้ 
เวลา 19.00 น. อบต.ชมพูเป็นเจ้าภาพ  

 

ที่ประชุม  รับทราบ/ปฏิบัติ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคราวที่ 6/2562 เมื่อวันที ่17 มิ.ย. 2562   
มติที่ประชุม  รับรอง                                                                                      . 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ๒๕62 

1) การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่  2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562)   

นักทรัพยากรบุคคล  - ในส่วนของงานบุคคลก็จะแจ้งทุกรอบในการประชุมประจ าเดือนเรื่อง
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินรอบประเมินครั้งที่  2        (1 
เม.ย. – 30 ก.ย. 2562)  ซึ่ งในส่วนของงานบริหารงานบุคคลก็ได้ให้
ผู้บังคับบัญชาผ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนได้ท าข้อตกลงกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งได้ส่งมาให้ตรวจสอบและได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งแบบ
ประเมินให้กับผอ.กอง/หัวหน้าส่วน ไปให้ค าปรึกษาแนะน าตามข้อตกลงและจะมี
ก าหนดว่าให้ส่งวันไหนก่อนที่จะมีการประเมินรอบที่ 2 จะส่งให้ภายในวันนี้เพ่ือที่ 
ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนจะได้ไปติดตามและให้ค าแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

   

ที่ประชุม   รับทราบ/ปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
   ๔.๑ เรื่องจากส านักงานปลัด อบต.  

1) การจัดท างบประมาณ ปี พ.ศ. 2563   
 นักวิเคราะห์ฯ ชก.  - ในส่วนของเรื่องการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีหนังสือ

ซักซ้อมมาแล้ว ลว 28 มิถุนายน 2562 เราต้องเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อ
สภาภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือปลัด อบต. จะเรียก
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ช่วงบ่ายในส่วนของ
ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 จะ
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ให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการลงในไลน์กลุ่ม อบต.สามารถดาวโหลดได้ให้แต่ละ
กอง/ส่วนดูในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าต้องด าเนินการเรื่องของโครงการที่จะบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นรับได้ที่ห้อง
ส านักปลัดฯ แต่ละส่วนราชการให้ใช้เล่มล่าสุด พ.ศ. 2561-2565 โครงการ
พยายามให้ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อโครงการตั้งไว้อย่างไรในข้อบัญญัติก็
น่าจะชื่อเดียวกันในส่วนของกิจกรรม   
2) รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย    

 นิติกร ปก.  - งานกฎหมายและคดี ขอรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่บุคลากร สมาชิก อบต. และประชาชน ประจ าปี 2562 โดยได้
จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
บุคลากร วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพนักงาน ผู้บริหาร 
ลูกจ้างของ อบต.ชมพู จ านวน 30 คน ผู้น าท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
จ านวน 20 คน รวมทั้งหมด  50 คน และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งสิ้น 8,400 บาท และอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายแก่บุคลากรและสมาชิก อบต. จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีผู้
เข้ารับการอบรม พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร จ านวน 33 คน และสมาชิก
สภา อบต. จ านวน 17 คน รวมเป็น 50 คน งบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม 8,400 บาท รวมงบประมาณทั้งโครงการ 16,800 บาท  
3) รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจ าปี 2562      

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชง. - งานป้องกันฯ ขอรายงานผลการด าเนินการโครงการเพ่ิมศักยภาพ     
อปพร. ประจ าปี 2562 ซึ่งด าเนินการในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 
ส าหรับกลุ่มเป้าก็คือสมาชิก อปพร.ในสังด อบต.ชมพู จ านวน 50 คน มีสมาชิก 
อปพร.เข้าร่วมครบ จ านวน 50 คน ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปัญหาอุปสรรคใน
ปีนี้ไม่ค่อยมีในส่วนของภาคปฏิบัติมีเรื่องน้ ามันเชื้อเพลิงก าหนดไว้ไม่พอ และ
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรถบรรทุกน้ าของเราเป็นรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
ไม่ใช่รถดับเพลิงแรงดันสูงพอเวลาเราจะฝึกดับเพลิงที่เป็นเพลิงขนาดใหญ่เราต้อง
ท ามาตรน้ าซึ่งรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์จะท ามาตรน้ าได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ทางครูฝึกจึงปรับรูปแบบเป็นเพลิงขนาดกลางเพ่ือให้เหมาะสมกับรถน้ าของเราที่
จะด าเนินการควบคุมถ้ามาตรน้ าไม่สมบูรณ์ ครูฝึกแจ้งว่าการอบรมในปีหน้าจะน า
รถดับเพลิงแรงดันสูงจากศูนย์ฯ เขต 9 มาฝึกให้เพ่ือที่จะได้ฝึกแบบเต็มรูปแบบ
และสมบูรณ์ที่สุด งบประมาณท่ีใช้ 33,890 บาท  
4) รายงานผลการอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2      

นักทรัพยากรบุคคล  - ซึ่งทางจังหวัดจัดและได้เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งรายละเอียดจะเป็นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ มีเรื่องของแผนอัตราก าลังพนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
พนักงานครู และในส่วนของโครงสร้างของแผนอัตราก าลังเรื่องของบัตรประวัติ 
กพ.7 ของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และเรื่องระบบบ าเหน็จบ านาญ การ
จัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในเบื้องต้นตามที่อบรมมาจะใช้ระบบ
ใหม่คือใช้สมารทการ์ดเสียบเข้าไปในเว้ฐไซต์ของกรมศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ซึ่งที่เกี่ยวกับเราก็คือเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องลงนระบบ
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ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและผลงานลงในแต่ละรอบของปีงบประมาณ
ต้องคีย์เข้าในระบบให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เขาก าหนด ซึ่งจะมีผลถ้าเราส่ง
แบบประเมินล่าช้าคีย์เข้าระบบไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดอาจจะมีผลในการ
ประเมิน  และข้อมูลด้านกฎหมายในระบบนี้สามารถเข้าไปเปิดดูคู่มือกฎหมาย
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดโดยใช้บัตรประชาชนเข้าไปในระบบ ซึ่งของ
เราก็ปรับใช้ของสมาร์ทการ์ดของ สปสช.ซึ่งใช้ด้วยกันได้ก็ปรับใช้ไปก่อนและเรา
จะจัดซื้อภายในปีนี้  ระบบข้อมูลวันลาของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้องคีย์
เข้าในระบบทั้งหมดทุกด้านทุกรายการเกี่ยวงานบริหารงานบุคคลซึ่งอยากฝาก
เรื่องการจัดท าแบบประเมินต้องมาปรับกันใหม่เพ่ือให้ทันกับก าหนดระยะเวลาใน
การประเมินของแต่ละรอบและจะซักซ้อมผอ.กอง/หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลที่ต้องคีย์เข้าไป 
5) รายงานการรับโอนต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ      

นักทรัพยากรบุคคล  - การรับโอนต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจาก อบต.บ้านกลาง
มาอยู่กองการศึกษาฯ อบต.ชมพู คือ นางสาวเรือนแก้ว  ฟ้าคะนอง  

  

๔.2 เรื่องจากกองคลัง 
1) รายงานผลการตรวจ LPA     

นักวิชาการเงินฯ ชก.  - ขอรายงานผลการตรวจประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารการเงินการ
คลัง คะแนนเต็ม  215 ซึ่งได้คะแนน 115  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.13  
เปอร์เซ็นต ์ 

นักวิเคราะห์ฯ ชก.  - ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 140 คะแนน ได้คะแนน  
127 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.72 เปอร์เซ็นต์ 

นักทรัพยากรบุคคล  - ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนคิดเป็นร้อย 
ละ 78.26 เปอร์เซ็นต์ 

ผอ.กองช่าง  - ด้านที่ 4 คะแนนเต็ม 390 คะแนน คะแนน ได้คะแนน 323 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 82.82 เปอร์เซ็นต์ 

นิติกร ปก.  - ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 90.69 เปอร์เซ็นต์ 
 

   ๔.3 เรื่องจากกองช่าง 
1) รายงานผลการด าเนินงานกองช่าง   

ผอ.กองช่าง  - กองช่างขอรายงานผลการด าเนินงานกองช่างงานควบคุมงาน จ านวน  
13 โครงการ ดังนี้ 

    1) โครงการปรับปรุงกองช่าง 
    2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มสุข ม.2 
    3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายส านักงสงฆ์เนินคล้อ ม.12 
    4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก ม.3 
    5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มเนินสูง ม.1 
    6) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยปูน ม.5 
    7) โครงการปรับปรุงลานกีฬา ม.6 

8) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายนรินทร์ ม.13          
(แล้วเสร็จ) 
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    9) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมมิตร ม.7 
    10) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสาธารณะ  (งานอ าเภอ) 
    11) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.15 
    12) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายใน 
     หมู่บ้าน ม.15 
    13) โครงการปรับปรุงห้องน้ าข้างกองช่าง (แล้วเสร็จ) 
    โครงการที่ท า TOR แล้วมีจ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
    1) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองมะไฟ ม.4 
    2) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายวังหิน-วังแดง ม.3 
    3) โครงการปรับปรุงถนนจากกลุ่มร่องท่อนไปส านักสงฆ์ ม.5 
    4) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยร่มเย็น,ซอยเกษตรสามัคคี ม.9 
    5) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณบ้านผู้ช่วยคูณ-คลองสีฟัน ม.14 
    6) โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสายหนองม้า ม.15 
นายก อบต.    - ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ทัน 
 

   ๔.4 เรื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 

นักวิชาการศึกษาฯ  - ก าหนดจัดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดซ ารัง 
โดยมีก าหนดการดังนี้ เวลา 08.30 น. ตั้งขบวนแห่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านซ า
รัง 09.00 น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนไปยังวัดซ ารัง และเข้าสู่พิธีถวายเทียนและ
กล่าวค าปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเสร็จไม่เกินประมาณ 
11.00 น. ซึ่งการแต่งกายเป็นเสื้อขาวชุดสุภาพ  
2) โครงการ Chang Mobile Football Clinic 2019    

- ซึ่งได้สัญจรมาเปิดคลินิกที่ต าบลชมพู ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านซ ารัง 
เป้าหมายของโครงการคือเด็กอายุระหว่าง  6-16 ปี จ านวน 380 คน     
3) กิจกรรมตักบาตรสัญจรวันธรรมสวนะ  

- ตามที่ท่านายกได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระที่ 1 กิจกรรมตักบาตรสัญจร
วันธรรมสวนะซึ่งก าหนดการของแต่ละวันทางกองการศึกษาฯ จะประชาสัมพันธ์
ลงในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่ง 
4) โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการ  

- ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายเป็นเด็กอายุ 
ระหว่าง 11-12 ปี โดยประมาณไว้ 120 คน เป็นเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 
5 แห่ง  

นายก อบต.  - ฝากกองการศึกษาฯ กิจกรรมแห่เทียนในวันพรุ่งนี้ขอความร่วมมือทุก 
คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมขององค์กรเรา สืบเนื่องจากว่า
โครงการนี้จะท าประมาณ 14 ค่ า แต่ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะท าในวัน
พรุ่งนี้เพราะติดวันหยุดยาว ในส่วนของเทียนหลักจากประชุมเสร็จแล้วขอตัวแทน
ไปรับเทียนที่วังทองเพ่ือที่จะได้มาจัดสรรให้กับหมู่บ้านต่างๆ ส าหรับเรื่องการ
ท าบุญตักบาตรให้ผู้รับผิดชอบท าตารางในเรื่องของการท าบุญอยากให้ทุกคนไป
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ร่วมกันเพราะอย่างน้อยก็เป็นหน้าตาขององค์กรในเรื่องการท างานของเราโดย
ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเดินไปด้วยดีในทุกส่วนทุกฝ่าย ซึ่งการท าบุญร่วมกันก็เป็น
การกระตุ้นจิตส านึกและความสามัคคีในองค์กรเรา 

 

ที่ประชุม   รับทราบ/ปฏิบัติ  
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 1) อบรมการจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ของ อปท. 
ผอ.กองคลัง  - ซึ่งตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในมาตรา 4 

ของ อปท.เราก็เป็น 1 ใน องค์กรที่จะต้องจัดท าบัญชีภาครัฐตามวินัยการเงินการ
คลังตามมาตรา 68 ซึ่งให้ท าบัญชีทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินที่เราได้มาและทรัพย์สิน
สาธารณะตั้งแต่ถนนหรืออะไรที่เป็นสาธารณะที่เราใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในเรื่องของการก าหนดอายุการใช้งาน
เพ่ือน ามาคิดอัตราค่าเสื่อมตอนนี้ทางผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุก าลังกรอกข้อมูลอยู่
ตั้งแต่ปี 2538 ใ 

  - ในเรื่องของงานโครงสร้างตอนนี้ก็รออยู่ราคากลางแต่ให้มาทีละ 5 
โครงการเพราะจะท าไม่ทัน ในส่วนที่เป็นงบด าเนินการแจ้งส าหรับผู้ที่ท าก าหนด
คุณลักษณะหรือขอบเขตงานอยู่ระหว่างก าหนดขอบเขตงานแต่ยังค้างของ ศพด.
ที่จะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอยู่จะด าเนินการให้ทันภายในสัปดาห์นี้  

  - รบกวนเวลาส่งงานของงานโครงสร้างรบกวนประธานกรรมการตรวจ
รับพัสดุให้ลงวันที่ไว้ด้วยซึ่งตามที่ตรวจ LPA ระบุไว้ และทางพัสดุจะได้ทราบด้วย
ว่าจะตรวจวันไหนทางพัสดุจะได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เพราะที่
ผ่านมาเราไม่ทราบก็ไม่กล้าส่งซึ่งถ้าระบุชัดเจนเราก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ 

ปลัด อบต.  - ขอเพ่ิมเติมในเรื่องความเข้าใจค าว่า อปท.หรือ อบต.ชมพูซึ่งมี
หน่วยงานเดียวแต่ว่าภารกิจเยอะมากซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงจะ
เขียนหน้าที่ให้ท้องถิ่นท าภารกิจหลายๆ อย่างและหลายเรื่องที่ระเบียบให้มาโดย
ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะต้องปฏิบัติ เช่น ออกระเบียบในเรื่องค่าใช้จ่ายการ
เบิกจ่ายของ ศพด. ระเบียบกองทุนสุขภาพ ซึ่งให้ อบต.ท าคือเราต้องท าในนาม
ของ อบต.ทั้งนั้นคือไม่ได้แยกกองแยกส่วนไปไหนเพียงแต่ว่าอาจจะมีกองบางกอง
ที่ไปรับผิดชอบด้านนี้มาแต่ว่าภาพรวมก็คือ อบต.เป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้นอยากจะ
ท าความเข้าใจว่างานภารกิจที่มอบหมายมาหรือว่ามีอยู่แล้วเพียงแต่แยกกองไป
ท าเป็นภาพรวมของ อบต. เราก็มองว่าท าภารกิจอะไรก็ท าในนามของ อบต.ชมพู
ซึ่งต้องมีบุคลากรใน อบต.หลายๆ กองมาช่วยกันเลือกบางโครงการหรือกิจกรรม
ต้องออกค าสั่งมอบหมายให้มาท าภารกิจร่วมกัน เพราะฉนั้นอยากให้มอง
เป้าหมายส าเร็จตามกฎหมายคือเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์แต่ว่า
ใช้คนภายใน อบต.ทุกกองทุกส่วนมาท าร่วมกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้อง
อาศัยคนทุกกองทุกส่วนที่เหมาะสมที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้มันสอดคล้องกับงาน



หน้า 7 จาก 7 
 

ขอให้เราทุกคนเข้าใจว่างานบางเรื่องที่เรามีต าแหน่งหน้าที่เชี่ยวชาญด้านนั้นด้าน
นี้มาท าในงานแยกย่อยออกไปอีกเพ่ือที่จะให้งานนั้นเดินไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
เพราะว่าเรื่องการเงินการบัญชีบางอย่างบางคนที่ไม่ได้เรียนมาก็อาจจะรายงาน
ผิดพลาดไป ซึ่งเรื่องค าสั่งจะต้องทบทวนกันใหม่ไม่ว่าจะเรื่องภารกิจอะไรที่ยังไม่
สมบูรณ์ก็จะต้องมาทบทวนกันใหม่เพ่ือให้งานนั้นเดินได้คล่องตัวมากข้ึน 

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ/ปฏิบัติ  
 
นายก อบต.  -  มีกอง/ส่วนไหนมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  11.00  น.   
 

 
       (ลงชื่อ)           วาสนา  ทองดอนยอด    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางวาสนา  ทองดอนยอด) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

                 พันจ่าเอก         ณรงค์  ค าพิลานนท์   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (ณรงค์  ค าพิลานนท์) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


